

UBND TP THÁI NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số 282/TB-GDDĐT
V/v tiếp tục cho học sinh
nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Thái Nguyên, ngày 06 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, Chủ các nhóm trẻ mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Thực hiện Công văn số 421/SGDDĐT-CTTT ngày 06/3/2020 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc thông báo cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học, đi học trở lại. Phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường, chủ các nhóm trẻ mầm non thực hiện một số nội dung sau:

1. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, nhóm trẻ mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiếp tục cho trẻ, học sinh nghỉ học từ ngày **09/3/2020** đến hết ngày **15/3/2020** để phòng, chống dịch Covid-19. Thông báo kịp thời với phụ huynh học sinh để quản lý học sinh tại nhà.

2. Trong thời gian học sinh nghỉ học, các nhà trường tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo các cấp; Hiệu trưởng các nhà trường phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện công tác phòng chống dịch tại đơn vị; hướng dẫn học sinh ôn tập, học tập tại nhà; phối hợp chặt chẽ với cha, mẹ học sinh để quản lý, nắm bắt kịp thời diễn biến dịch bệnh, thực hiện trách nhiệm phối hợp các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho trẻ em, học sinh tại gia đình theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời theo quy định

3. Hiệu trưởng các nhà trường phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên xây dựng phương án thực hiện Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ GDĐT về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; Công văn số 349/SGDDĐT-CTTT ngày 26/02/2020 của Sở GDĐT về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại; Công văn số 246/GDDĐT ngày 28/02/2020 của Phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT Thành phố yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường, chủ các cơ sở mầm non tự thực thông báo kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thị Quốc Hòa